

HIJACKING

๒๒๕

แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้ โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za



ยุคใหม่นี้ได้ผลิตละครเรื่องใหม่

Hijacking! ในบางกรณีก็นำไปสู่โศกนาฏกรรม คนหนึ่งขึ้นเครื่องบินไปแคลิฟอร์เนียและลงจอดที่คิวบา จุดหมายปลายทางที่ระบุบนตัวเครื่องบินคือนิวยอร์ก

แต่กลับพบว่าตนเองอยู่ในตะวันออกไกล หนึ่งเริ่มต้นจากที่หนึ่งและจบลงที่อื่น การฉ้อเครื่องบินกลายเป็นปัญหาร้ายแรงและได้พัฒนาแง่มุมทางการเมืองที่ก่อความวุ่นวายจากการเชื่อมโยงกับการบังคับใช้ที่ผิดกฎหมาย พวกเราส่วนใหญ่คงไม่เคยได้สัมผัสกับความรู้สึกเมื่อมีคนจับปืนพกหรือระเบิดมือเข้าควบคุมเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม

หากเปรียบเปรยคนนับล้านกำลังบินอยู่ในเครื่องบินที่ถูกฉ้อและไม่ได้ไปในที่ที่พวกเขาตั้งใจจะไป นักฉ้อที่ร้ายกาจและอันตรายที่สุดคือซาตาน เขาไม่สนใจหรอกว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยอุดมคติทางศาสนาที่สมบูรณ์หรือไม่ เขารู้ว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญ ที่หนึ่งมาถึง!

หากคุณพอใจในชีวิตของคุณอย่างไม่ระมัดระวัง

และคิดว่าทุกอย่างอยู่ในระเบียบที่ค่อนข้างดีแม้ว่าจะมีลมกระโชกแรงหลายครั้ง

ก็ยิ่งดีสำหรับเขามากเท่านั้น อารูที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาคือการปลอมตัวและหลอกลวง เขาไม่สวมป้ายชื่อที่คอเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเขาเป็นใครและตั้งใจจะทำอะไร ใครจะพาเขาขึ้นเรือ? เพื่อให้บรรลุสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำ

เขาปลอมตัวโดยประกาศความไม่เป็นอันตรายของเขาเอง "ทุกวันนี้ใครยังเชื่อเรื่องมารอยู่บ้าง" ดังนั้นและในทำนองเดียวกันเขาสร้างทำเป็นไร้เคียงสา ในที่สุดทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นระเบียบ พระองค์ทรงประกาศความไม่มีโทษของบาปด้วย "ใครๆ ก็ทำได้

ไม่มีทางเสียหายแน่นอน!" ดังนั้นความบาปจึงกลายเป็นบรรทัดฐาน

และด้วยเหตุนี้ เขาจึงรวบรวมความคิด การกระทำของคุณ และในที่สุดทั้งชีวิตของคุณ เขาลี้คุณไปยังที่ที่คุณไม่เคยอยากไป คิดสักครู่แล้วปล่อยให้ความเชื่อสัตย์เป็นแนวทางของคุณ! ก่อนหน้านี้อุดมคติที่คุณตั้งไว้ต่อหน้าตัวเองเป็นเป้าหมายคืออะไร? คุณเห็นความผิดพลาดและความชั่วร้ายของผู้อื่น และพูดกับตัวเองว่า "นั่นจะไม่เกิดขึ้นกับฉันที่ฉันจะไม่ทำ!" อนุกรรก็ตาม

วันนี้คุณกำลังทำอะไรเหล่านี้ ตอนนี้คุณทำสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำอย่างแมนยำ นี่คือสภาพภายในของคุณ ตัวละครของคุณ นั่นคือการกระทำของคุณ สภาพแวดล้อม

อาชีพการแต่งงานและครอบครัว เกิดอะไรขึ้น? ซาตานศัตรูได้จับความคิดและเจตนาของคุณ และนำคุณไปสู่เส้นทางที่ผิด พุดตามตรง คุณรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเอง!

คุณหมายถึงการนำชีวิตของคุณเอง คุณได้ยืนยันว่าคุณสามารถทำและเลือกตามที่คุณต้องการ อนุกรรก็ตาม

คุณรู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ว่าที่ว่างเปล่าเท่านั้น ที่คุณคิดและทำลายสิ่งหลายอย่างที่ คุณจะจริงค่อนข้างไม่ทำ คุณชอบที่จะจินตนาการว่าคุณมีอิสระ แต่คุณไม่สามารถเลิกนิสัยที่ไม่ดีเล็กๆ น้อยๆ

ได้ คุณดูเข้มแข็งในสายตาของตัวเอง

แต่ไม่สามารถเอาชนะการล่อลวงได้! คุณเยาะเย้ยและหัวเราะเยาะผู้เชื่อในพร

ในใจคุณต้องการเป็นอิสระและมีความสุขเหมือนที่พวกเขาเป็น

ทุกรูปแบบชีวิตซึ่งไม่ได้รับการชี้นำจากพระเจ้าอย่างเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาด
ล้วนอยู่บนเส้นทางที่ผิด ไม่ว่าจะถูกชี้นำโดยวัตถุบริสุทธิและความสุขทางโล
กที่ทำให้ชีวิตน่าอยู่

หรือไม่ว่าคุณจะถูกผูกต่อความเชื่อมั่นภายในและต่อพระเจ้า
แสวงหาความพึงพอใจจากความรู้สึกที่นารังเกียจและหลอกลวงในดนตรีทาง
โลก เพศ และยาเสพติด

เพื่อนเอ๋ย มารุกำลั่งนั่งอยู่ในห้องนักบินของชีวิตคุณ
และมันจับคุณไว้แน่นในกำมืออันทรงพลังของเขา วันหนึ่ง
คุณจะค้นพบและตระหนักถึงความผิดพลาดของคุณ
ว่าคุณได้ลงจอดในสถานที่ที่แตกต่างจากที่คุณตั้งใจจะเป็น -
การสาปแช่งชั่วนิรันดร์ของนรก!

นี่คือชั่วโมงแห่งความจริงสำหรับคุณ คุณกำลังจะทำอะไร? มีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่
สามารถทำได้ คุณไม่สามารถเอาชนะนักสู้ของคุณ เขาแข็งแกร่งกว่าคุณ ค
คุณมีจริงเพียงหนึ่งความหวัง มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยคุณได้ -
พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของโลก คัมภีร์ไบเบิลบอกว่ "เราทุกคนเป็น
เหมือนแกะที่หลงหาย." (อิสยาห์ 53:6). นั่นคือข้อเท็จจริงประการหนึ่ง
และอีกประการหนึ่งคือ "บุตรมนุษย์ (พระเยซูคริสต์)
มาเพื่อแสวงหาและช่วยผู้หลงหาย" (ลูกา 19:10) เราเป็นทางนั้น
เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครไปหาพระบิดานอกจากเรา (ยอห์น
14:6). พระเยซูผู้เดียวสามารถปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากบาปและซาต
น พระองค์ผู้เดียวสามารถวางชีวิตของคุณกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้อง

ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น สง SOS
ให้พระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ใจของคุณ พูดว่า "พระองค์เจ้าข้า
โปรดช่วยฉันให้พ้นจากบาปและจากซาตาน!" หากคุณเชื่อสัตย์และจริงใจใน
การเรียก

พระเยซูคริสต์จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ! โดยการยอมจำนนอย่างแน่วแน่
ต่อพระองค์ พระเยซูจะประทานสันติสุข
ความหมายและจุดประสงค์ใหม่ให้กับชีวิตคุณ

ตัดสินใจทันทีว่าคุณต้องการเป็นอะไร ซาตานลัทธิพาดหัวและทำให้เข้าใจผิดหรือ
รีอโนโดยพระคริสต์

พระผู้เลี้ยงที่ดีซึ่งนำไปสู่ทุ่งหญ้าเขียวขจีและผืนน้ำอันเงียบสงบ (สดุดี

23:2). พระเยซูตรัสว่า

“ถ้าพระบุตรปลดปล่อยคุณ

คุณก็จะเป็นไทอย่างแท้จริง” (ยอห์น 8:36)

ก. สเปนอร์ลิง

*แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับ
ปรุงภาษาได้ โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za*

หากคุณพบความรอดในพระคริสต์

หรือได้รับพรผ่านบรรณกรรมพระกิตติคุณ

โปรดแจ้งให้เราทราบ เราอยากจะขอบคุณพระเจ้ากับคุณและระลึกถึงคุณต่อ

ไปในคำอธิษฐานของเรา สำหรับบรรณกรรมหนังสือและแผ่นพับพระกิตติคุณ

ฟรีกว่า 540 ภาษาโปรดติดต่อเรา:

หัวใจของมนุษย์



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)